

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CÁN BỘ QUÂN ĐỘI THAM GIA ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG
NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Kính thưa: - Các đ/c Lãnh đạo; các đ/c Đại biểu,.....
- Kính thưa cô, dì, chú bác, bà con cử tri xã
Xuân Sơn, Vạn Hưng kính mến!

Tôi tên: Võ Phạm Bá Linh, Sinh ngày 01/6/1982.

Sinh ra và lớn lên tại xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh. TP gia đình là nông dân.

Bản thân hiện là Thiếu tá, Đảng ủy viên, ĐUQS huyện; Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban CHQS sự huyện Vạn Ninh.

Tôi rất vinh dự được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 và được UBBC huyện phân công về địa bàn 02 xã Xuân Sơn và Vạn Hưng; đồng thời tôi cũng luôn ý thức được rằng, đây là một nhiệm vụ, trách nhiệm vô cùng quan trọng của bản thân với LLVT huyện, Cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con Nhân dân huyện nhà. Đồng thời, HĐND nhiệm kỳ này, phải kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả, kinh nghiệm hoạt động của các nhiệm kỳ trước; đồng thời phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Kính thưa bà con cử tri Kính mến!

Là người con quê hương Vạn Ninh, được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc, được giáo dục, rèn luyện của bà con quê mình, tôi luôn nhận thấy phải cố gắng hết mình để có những đóng góp thiết thực nhằm xây dựng quê hương Vạn Ninh chúng ta nói chung và các xã còn

khó khăn nói riêng ngày càng phát triển, giàu mạnh; QP-AN ngày càng được củng cố.

Kính thưa bà con cử tri!

Tình chung ở huyện, tỉnh nói riêng và cả nước nói chung cơ bản ổn định phát triển, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến nhanh chóng, khó lường, khó đoán định; nhất là tình hình thiên tai, bão lũ (**2017,2020**) và dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua, ...các Cấp ủy Đảng, toàn dân, LLVT huyện ta và cả nước đã và đang thực hiện các nhiệm vụ vô cùng khó khăn đảm bảo an toàn, an sinh và phát triển kinh tế - xã hội (**tình hình LLVT tham gia phòng chống dịch**); cũng như thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược của Đảng là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, như cha ông ta đã dạy là phải giữ nước từ sớm, từ xa; giữ nước khi nước còn chưa nguy. Huyện ta luôn thường xuyên củng cố thể trận quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân trên địa bàn, xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc. Thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ QP-AN hàng năm, bảo đảm giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn huyện, góp phần giữ vững ổn định chính trị của tỉnh và cả nước, tạo tiền đề để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội.

Từ những tình hình trên, một số vấn đề mà cử tri, bà con quan tâm trên địa bàn huyện ta và trên toàn tỉnh như: Vấn đề biến đổi khí hậu, dẫn đến thiên tai, lụt bão thất thường gây thiệt hại lớn trong sản xuất, nuôi trồng nông, lâm thủy sản; giá trị của các sản phẩm nông nghiệp của người dân không ổn định (thường thì đạt sản lượng thì mất giá) **vì bản thân sinh ra trong gia đình nông dân nên rất hiểu và cảm thông, chia sẻ vấn đề trên và tạo việc làm bền vững cho lực lượng thanh niên địa phương còn chưa ổn định; thanh niên xuất ngũ còn chưa có việc làm nhiều, chế độ ưu đãi chưa mang tính lâu dài và còn nhiều bất cập (một số được kết nạp đảng, vì mưu sinh nên phải bỏ địa phương đi làm xa, bỏ SH đảng)**; ảnh hưởng toàn diện và vô cùng lớn bởi đại dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp...

Kính thưa bà con!

Nếu được vào Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ này bản thân sẽ luôn phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cụ thể trên các nội dung sau:

1. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ mọi mặt về quốc phòng, quân sự địa phương và những nội dung liên quan phát triển về kinh tế - xã hội; hoàn thành tốt trách nhiệm của người Đại biểu, đại diện cho nguyện vọng của Nhân dân.

2. Làm tốt công tác tham mưu cho Cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hiện tốt nhiệm vụ QP, QS địa phương, đảm bảo hòa thành các chỉ tiêu trong năm, trong nhiệm kỳ; đồng thời xây dựng, thực hiện có hiệu quả các phương án phối hợp với các lực lượng CA, BP trong giúp dân phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn hạn chế thấp nhất thương vong và tổn thất tài sản do thiên tai gây ra; cùng với chỉ đạo các lực lượng DQTV phối hợp với các lực lượng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn.

3. Làm tốt công tác tham mưu với địa phương xây dựng chính sách dài hạn, có lộ trình về việc làm cho lực lượng thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ về địa phương. Trước mắt cùng với các Phòng ban có liên quan phối hợp với các công ty trên địa bàn toàn tỉnh để tạo điều kiện có việc làm ổn định cho lực lượng thanh niên sau khi xuất ngũ.

4. Tích cực tham mưu, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh luôn sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống; nhất là luôn đi đầu trong tuyến đầu phòng chống thiên tai, dịch bệnh, dù có hy sinh gian khổ vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảm bảo an toàn, ổn định cho Đảng, cho Nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với nhiệm vụ củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh. Triển khai thực hiện tốt công tác dân vận, vận động quần chúng, thực hiện tốt chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội, xóa đói giảm nghèo, cùng với địa phương thực hiện đảm bảo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

5. Tham gia đóng góp có hiệu quả các ý kiến xây dựng các dự án luật; thực hiện tốt quyền giám sát tối cao của HĐND tại các kỳ họp và quyền giám sát của Đại biểu HĐND. Chủ động đề xuất và tham gia có hiệu quả góp phần quyết định, thực hiện những vấn đề quan trọng của địa phương.

6. Thường xuyên giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri nơi ứng cử, nơi cư trú và địa bàn công tác. Là cầu nối giữa bà con Nhân dân với các cơ quan Nhà nước, bảo đảm những nguyện vọng chính đáng và quyền lợi hợp pháp của bà con phải được thực thi bằng chính sách, pháp luật của Nhà

nước. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị các cấp luôn tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng và bảo vệ huyện Vạn Ninh ngày càng ổn định, phát triển; chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; đồng thời giải quyết đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả những vấn đề mà xã hội và Nhân dân quan tâm.

Kính thưa bà con cử tri!

Quân đội Nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, QĐ của dân, do dân, vì dân; vì Nhân dân mà chiến đấu; ở mọi thời điểm, hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì phẩm chất quan trọng nhất đối với những người lính Bộ đội Cụ Hồ vẫn là tinh thần phụng sự nhân dân. Giờ đây, tình yêu đất nước, phụng sự Nhân dân không chỉ gói gọn trong những người lính là sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trước mọi kẻ thù, bảo vệ sự độc lập, tự do cho dân tộc, bảo vệ sự bình yên cho Nhân dân; mà còn cùng với Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cùng với Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ hiện thực của cuộc sống với một mong muốn duy nhất đó là cùng với các lực lượng bảo đảm tình hình ANCT - TTATXH ổn định để phát triển kinh tế; phấn đấu để bà con Vạn Ninh ngày càng có cuộc sống phát triển, ngày càng hạnh phúc, giàu mạnh, văn minh và nghĩa tình.

Vì không có điều kiện, nên chỉ có đôi điều chia sẻ cùng bà con! **Kính mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của bà con cử tri để giúp tôi thực hiện được nguyện vọng và mong muốn của mình.**

Không có gì hơn, bản thân xin cảm ơn bà con cử tri, các đ/c đại biểu đã lắng nghe. Xin kính chúc bà con cùng các đ/c và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn!